




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>1. มอบอุปกรณ์ป้องกัน-ตอบโต้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, รายการเรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบอุปกรณ์ป้องกันและตอบโต้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ได้แก่ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดผ้าตรวจระยะไกลทางยุทธวิธีชนิดกระเป่าหิ้ว กล้องอำพรางแบบเคลื่อนที่ อากาศยานไร้คนขับ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน กล้องบันทึกการปฏิบัติงานแบบบุคคล และรถขับเคลื่อนสี่ล้อ แก่ ผบ.ตร. ผบ.ทบ. ระบุนยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลร่วมกับกองทัพ ตร. ป.ป.ส. สร. มีเป้าหมายกวาดล้างยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทั้งหมด เริ่มปฏิบัติที่ จ.น่าน และร้อยเอ็ด ให้เป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมด</p> <p>2. กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus, thebetter, เรื่องเล่าเช้านี้, ch7)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มห. กล่าวถึงจุดยืนนโยบายกัญชา โดยได้ชี้แจงต่อนายกฯ เศรษฐา ว่าไม่สบายใจ ไม่เห็นด้วยกรณีนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดอีก ประเด็นกัญชาไม่เกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาล อย่าไปเชื่อมโยงกัน เป็นเรื่องของคนทำงาน ตนเคยอยู่ สร. มาก่อน ข้อมูลการนำกัญชาออกจากยาเสพติดก็มาจาก สร. ซึ่งมี กกก. ที่มี ปลัด สร. เป็นประธาน ที่เห็นชอบกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงท่านใหม่เข้าไป ทำให้จึงไม่นำข้อมูลเดิมให้รัฐมนตรีท่านใหม่ทราบ ซึ่งตนก็เห็นว่าข้อมูลยังไม่พอ ต้องมีข้อมูลที่ต่างกันก็ต้องนำมาพิจารณา ทั้งนี้คงไม่คุยกับ รมว.สมศักดิ์ เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง และจะโหวตไม่เห็นด้วยในที่ประชุม ป.ป.ส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, thebangkokinsight)</p> <p>-นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พน. ในฐานะประธาน กกก.ป.ป.ส. กล่าวว่าในเดือน ก.ค. จะมีประเด็นการลงมตินำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ยังไม่ทราบเรื่องที่ สร. จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม ต้องอธิบายเหตุผลให้ได้ เพราะคราวที่แล้วให้เหตุผลนำกัญชาออกจากยาเสพติด พุดไปพุดมาคนเดียวกันพุดคนละอย่างได้อย่างไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., topnews, sondhitalk, news1live, plewseengern)</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต โพสต์ระบุ ร่างประกาศ สร. ฉบับประชาชนที่ยื่นไป ยังไม่มีการดำเนินการ ทิศทางการนำกัญชากลับสู่ยาเสพติดจะนำไปสู่การผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่อ่างแน่นอน ได้แก่ 1) ล็อกสเปกกีดกันแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติด ม.32, 2) ล็อกสเปกผ่านประกาศ สร. ดักหน้า ไม่ให้แพทย์แผนไทยจ่ายสารสกัดกัญชาและกัญชงได้ ส่วนแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ไม่กล่าวถึงในการสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้, 3) ล็อกสเปกประมวลกฎหมายยาเสพติด ม.40 และ 95 เพิ่มบทบาทเภสัชกรในการปลูกกัญชาเอื้อเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่-รพ.เอกชน (รพ.พระรามเก้า จก.(มหาชน))</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.</p> <p>-รศ.ดร. นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น ตั้งข้อสังเกตข้อมูลที่ผู้ประกอบการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่สอดคล้องกัน บางสไลด์บอกจำนวนผู้ติดปกติทางจิตปี 65-66 มีเกือบ 5 หมื่นคน แต่อีกสไลด์บอกแค่ 2 พัน ส่วนการเรียกเก็บเงินจาก สปสช.ที่เกี่ยวข้องกับกัญชามีเพียง 2 พันกว่า-5 พันกว่าครั้ง น้อยกว่า 8-21 เท่า แนะนำไม่ควรใช้ข้อมูลที่ตลาดเคลื่อนมา กำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ควรพิจารณาผลบวกและลบอย่างรอบด้านก่อน ทั้งนี้ ควรส่งหนังสือไปขอให้กองทุนสุขภาพ ทั้ง 3 กองทุน (กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สปสช.) เปิดเผยแพร่ข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-หมอเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และหมอฟันบ้านผลิตน้ำมันกัญชารักษาโรค กล่าวว่า หากวันไหนที่รัฐบาลสามารถนำกัญชาเข้าสู่กฎหมายยาเสพติดได้สำเร็จ ในฐานะหมอฟันบ้านและผู้ใช้กัญชารักษาโรค จะเดินทางไปทำหน้าที่เนียบรัฐบาลทันที ถ้ามว่าทำไม่ไปตอนนี้ร่วมกับกลุ่มที่ประท้วงอยู่ ต้องให้กลุ่มที่ใช้กัญชาเป็นสันหนการดำเนินการไปก่อน การที่รัฐบาลจะเอากัญชาออกมาเป็นยาเสพติด เพราะจะได้ให้เงินทุนมาทำการผูกขาด ตอนนี้คนนั้นก็มานั่งใกล้รัฐมนตรีแล้ว เพราะหากกัญชาเป็นยาเสพติด แม้จะมีช่องทางสำหรับการแพทย์ แต่จะทำให้หมอฟันบ้านเข้าถึงการใช้กัญชาเป็นยายากขึ้น และราคาก็จะสูงขึ้น เนื่องจากมีการผูกขาดทางการตลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ch3plus, workpointnews)</p> <p>-อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บุคตรวดค้นบ้านนายหมู วัย 27 ปี พบช่อดอกกัญชาอัดแท่ง 10 ก้อน ช่อดอกกัญชาแห้ง สารภาพส่งกัญชาทางออนไลน์มาแบ่งจำหน่าย อ้างว่ากำลังพยายามขออนุญาตจำหน่าย แต่ยังไม่ได้อินุญาตไม่ได้ ถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, hfocus, newtv, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1/2567 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) พ.ศ.2568-2577 มีเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพในและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรของโลก และมีการขยายตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป พร้อมเห็นชอบ 6 คณะอนุกรรมการ 2 คณะทำงานช่วยขับเคลื่อน รวมทั้งมอบหมายทำมาตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร กิจกรรม "นวดไทย-สปา" ศึกษาการขับเคลื่อนเวชกรรมความงามไทย ไฟเขียวเกณฑ์รางวัลคุณภาพเวลเนสระดับชาติ ประสานเจรจาตั้ง 6 ชาติกลุ่มอ่าวอาหรับ กลุ่ม CLMV และจีน เข้าวัดรักษาในไทย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ , ข่าวสด, มติชน , สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, thestandard , ch7, ch3, linetoday)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ถึงโทษของบุรีไฟฟ้า ว่า หลายคนมองว่าการเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิทธิในร่างกาย แต่เราก็ควรเข้าใจถึงโทษต่อตัวเอง และโทษต่อคนรอบข้างด้วย น้ำมันและสารพิษในบุรีไฟฟ้ามีมากกว่า 7,000 ชนิด เป็นต้นเหตุของโรคปอดอักเสบชนิดใหม่ ชื่อ โรคอีวาลี หรือ โรคปอด "บาดเจ็บ" จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า เดือนธันวาคม ปี 2562 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่าทั่วโลก มีผู้ป่วยปอดอักเสบจากบุรีไฟฟ้า 2,291 ราย เสียชีวิตแล้ว 48 ราย มีอายุเฉลี่ยที่เสียชีวิต 24-35 ปี ไม่นับโทษต่อคนรอบตัว ปอดคนเราพัฒนาเต็มที่อายุ 20-25 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงานของประเทศ ส่วนคนไม่สูบบุหรี่ได้รับผลกระทบจากไอบุรีไฟฟ้าไปถึง 5 ต่อทีเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, nationtv, pptvhd)</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ที่ 24/2567 เรื่อง ห้ามผลิตเพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือ "บุรีไฟฟ้า" หรือ ติวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้า ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจากการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ อว. และกรมควบคุมโรค สธ. พบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หลายชนิด และผู้สูบเสี่ยงเกิดโรคร้ายแรง หรือเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคติดต่อหลายชนิด</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ ขรก.สธ. พ.ศ....</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, thecoverage</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เว็บไซต์ LAW ระบบกลางทางกฎหมาย เปิดให้แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ ชรก.สธ. พ.ศ. ใช้บังคับกับ ชรก.สธ. ทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานสนับสนุน เริ่ม 18 ก.ค.-1 ส.ค.67 เป้าหมายแยกตัวจาก ก.พ. หนุนให้ สธ.ปฏิบัติงาน คล่องตัว แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร</p>	
<p>ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, tnn, thereporters, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ 1. ตามธรรมชาติ 2.การบาดเจ็บที่ลูกอัณฑะ 3.โรคหรือเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง 4.โรคที่เกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนภายในร่างกาย เช่น โรคเอดส์ โรคตับ-ไตเรื้อรัง โรคอ้วน 5.พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ทำงานหนัก มีความเครียดสูง พักผ่อนไม่เพียงพอ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า ภาวะพร่องฮอร์โมน อาการที่พบได้ มีดังนี้ ความต้องการทางเพศ ลดลง อวัยวะเพศชายแข็งตัวยาก รู้สึกหนาวๆ ร้อนๆ ตามตัวปวดกล้ามเนื้อ อ้วนลงพุง มีมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกลดลง นอนไม่หลับ ความจำเสื่อม สามารถรักษาได้ด้วยการเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชาย มี 2 วิธี คือ 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต 2.รักษาด้วยยาเป็นการให้ฮอร์โมนเพศชาย เพื่อเสริมส่วนที่จำเป็นต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือทาที่ผิวหนัง</p>	
<p>หน่วยบริการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยถึงหน่วยบริการที่ดูแลเรื่องการจัดตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม ว่า สธ. ได้วางระบบ และมีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในการให้บริการยุติการจัดตั้งครุภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง 63 จังหวัด โดยข้อมูลพบว่า ในปี 2566 มีสตรี ตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมเข้ามาใช้บริการประมาณ 44,000 คน ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1663 เจ้าหน้าที่ จะสอบถามถึงอายุครรภ์ ที่อยู่อาศัย เพื่อให้คำแนะนำสถานที่ให้บริการที่ใกล้ที่สุด รวมถึงการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อม ที่สำคัญ ไม่ควรซื้อยามาใช้เอง หรือใช้บริการในคลินิกเถื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้</p>	
<p>คืบหน้าคดีวางยาไซยาไนด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธานินทร์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีชื่อยาแผนโบราณ “ยางู” ที่ปรากฏอยู่ใน คดีชาวเวียดนาม 6 คน ถูกวางยาพิษไซยาไนด์ ว่า เบื้องต้นคาดว่ายาแผนโบราณ มีหลายขนาน อยู่ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า ตรงง โดยแต่ละขนานจะมีตัวเลขกำกับไว้ ส่วนตัวที่ผสมอยู่ในแคปซูลยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นยาอะไร เพราะต้องเข้าไปดูใน ฉลาก แต่เท่าที่ดูจากข่าวคาดว่าจะเป็ดยากลุ่มบำรุงร่างกาย อาจเป็นยาโบราณแพทย์แผนจีน ยอมรับว่าเพิ่งเคยเห็นตัวยานชนิด นี้เป็นครั้งแรกเช่นกัน</p>	
<p>Mental Influence Team</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรหมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักสื่อสาร สุขภาพจิต : Mental Influence Team (ทีม MIT) เขตสุขภาพที่ 3,4 และ 13 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดกลไกการสื่อสาร ลดปัญหาวิกฤติสุขภาพจิต ผ่าน “เก้าอี้วโมเดล” จ.นครสวรรค์ มุ่งเป้าการสื่อสารบริการเพื่อเป็นต้นแบบดำเนินงาน สุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ</p>	
<p>วิธีรับมือกับความเครียดเมื่อเสพข่าวที่เป็นลบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 แนะนำวิธีรับมือกับความเครียดเมื่อเสพข่าวที่เป็นลบ หากจัดการตนเอง ไม่ได้ติดต่อสายด่วน 1323 เพื่อขอความช่วยเหลือ สำหรับในส่วนของคำแนะนำข่าวสื่อมวลชนไม่ควรนำเสนอมือวิธีการทำร้าย ตนเอง หรือ รูปภาพที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจต่อประชาชน เพราะจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและการเลียนแบบในพฤติกรรม ต่างๆที่ใช้ความรุนแรงตามมาด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>- อย. เผย ตามที่มีการแนะนำถึงเรื่อง ต้มน้ำโซดาช่วยบรรเทาท้องผูก และย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ โซดา คือ น้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งไม่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาใดยืนยันได้ว่า การต้มโซดาช่วยย่อยอาหารได้</p>	
<p>ผู้ป่วย ‘สิทธิบัตรทอง’ พังพอใจ ‘พบแพทย์ทางไกล’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยผลการให้บริการ “ระบบการแพทย์ทางไกล” ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ป่วยนอกและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต่างพึงพอใจในบริการและยินดีกลับมาใช้บริการซ้ำ เนื่องจากมีความสะดวก ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอแนะให้จัดบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหน่วยบริการภาครัฐ ปรับปรุงกรณีรอพบแพทย์นาน และเพิ่มรายการยาให้ครอบคลุม ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 27 รองลงมาคือ เบาหวานร้อยละ 18 โรคทางเดินหายใจ ร้อยละ 5.41 เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยร้อยละ 72 ให้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ผู้ป่วยร้อยละ 19 ให้คะแนนพึงพอใจมากและผู้ป่วยร้อยละ 9 ให้คะแนนพึงพอใจปานกลาง</p>	
<p>การประชุมกรรมการแพทยสภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, teenee, เดลินิวส์, mgronline, ไทยรัฐ)</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณากรณี พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สว.กลุ่ม 19 กรณีมีการระบุประวัติเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามซึ่งไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญที่มีการรับรองโดยแพทยสภา ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาจึงยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาตรวจสอบ กรณีอ้างความเชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อหวังผลในด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามข้อเท็จจริงส่วนระยะเวลาการพิจารณานั้นเป็นไปตามกรอบเพื่อความโปร่งใส รวมถึงมีมติให้ฝ่ายจริยธรรมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบการพิจารณา รวมถึงเอกสารจากเจ้าตัวเพื่อมาตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็น “94 ความเชี่ยวชาญแพทย์ไทยและการแอบอ้างความเชี่ยวชาญ” โดยระบุว่าแพทยสภาขวนขวายรู้จักความเชี่ยวชาญของแพทย์ไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัตรและบัตรอนุมัติตามกฎหมาย 94 สาขา การอ้างเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาหรือผู้เชี่ยวชาญถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งข้อบังคับจริยธรรมแพทยสภา และพรบ.วิชาชีพเวชกรรม และการอ้างสาขาความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้อยู่ใน 94 สาขา ตามกฎหมายโดยตั้งขึ้นใหม่ตามประสบการณ์ตนเองเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาเป็นความผิดเช่นกัน</p>	
<p>คนไทยดื่มหนักเกินค่าเฉลี่ย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ,sondhitalk)</p> <p>- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง "ลดทอนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์... เมืองไทยจะไปต่อ หรือพอแค่นี้"</p> <p>ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 แต่ยังไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้ดื่มได้เท่าที่ควร เมื่อพิจารณามูลค่าการบริโภคในปี 2563 อยู่ที่ 169,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185,310 ล้านบาท ในปี 2566 ปริมาณการดื่มโดยเฉลี่ย 8.3 ลิตรต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่ 6.4 ลิตร ต่อปี และทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นภาระด้านสาธารณสุข ข้อมูลปี 2566 พบว่า แม้จะรณรงค์ต่อเนื่อง เช่น เข้าพรรษา แต่คนตระหนักรู้ลดลงถึง 9.5% หรือประมาณ 5 ล้านคน นักดื่มหน้าใหม่อายุ 15-19 ปี 1,200,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 200,000 คนในปี 2565 และเกิดอุบัติเหตุ โดยช่วงสงกรานต์ จากสถิติของกรมควบคุมประพฤติ มีคดีมาแล้ว 7,130 คดี คิดเป็น 96.51 % อัตราการเสียชีวิตบนถนนอยู่ที่ 26.5- 27 คนต่อประชากร 100,000 คน ความรุนแรงในรอบครึ่งปี 2559 จากประมาณพันเคส พุ่งเป็น 2,347 ในปี 2561 ถ้าจะลดทอนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องคำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วย</p> <p>นายธีระ วัชรปราณี ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ขณะนี้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอยู่ 5 ร่าง คาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายนนี้ และเข้าสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ทั้งของภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และภาคธุรกิจ โดย 3 ร่างแรกพยายามทำให้เข้มแข็งขึ้น ส่วนร่างของก้าวไกล และภาคธุรกิจ ค่อนไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเสรี ให้โฆษณาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราต้องพิจารณาคือการทำให้เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายเศรษฐกิจ การเมือง และสุขภาพ ต้องไม่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่แย่ลง</p> <p>นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ... กล่าวไว้ว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีคนดื่มหนัก ทำลายสุขภาพ ประมาณ 1.4 ล้านคน โดยมี 300,000 คนติดสุราจนทำงานไม่ได้ เหลืออีก 1,200,000 ล้านคน กำลังก้าวไปสู่ระดับนี้ เพราะดื่มมากกว่าวันละ 2 หน่วยบริโภค ส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 1,600 บาท ต่อคนต่อเดือน แต่ถ้าเป็นคนมีรายได้น้อยจะใช้ประมาณ 3,000 บาท คิดเป็น 15% ของรายได้ของเขา จะเห็นได้ว่า สุราลดทอนคุณภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเฉลี่ย 7 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งเยอะเกินไป คำถามคือรัฐบาลมีเป้าหมายหรือไม่ที่จะลดตรงนี้ นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่นักการเมืองต้องมีคือ สำนักของศีลธรรม สำนักของความถูกต้อง เพราะจากการประเมิน 5 พื้นที่นำร่องเปิดผับบาร์ตี 4 นั้น พบคนเสียชีวิตช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้า เพิ่มขึ้น 13 -25% หรือมีคนตายจากนโยบายนี้ 20-40 คน แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ไปถึงนักการเมือง ดังนั้น ต้องช่วยกันส่งเสียงว่าเราไม่ต้องการนโยบายนี้ เพราะ เป็นนโยบายที่ไม่ยุติธรรม รายได้ไปสู่อำนาจของธุรกิจแต่คนที่แบกรับปัญหาคือประชาชน</p>	
<p>ทลายแหล่งค่าน้ำหอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง เมืองกระบี่ เข้าจับกุมร้านค้าปลีกจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อม ในพื้นที่ ตำบลกระบี่น้อย บริเวณถนน ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่ นี้ได้จับกุมตัวนายณัฐวัฒน์ อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง น้ำดื่มพืชกระท่อม จำนวน 49 ขวด มีรายได้หมุนเวียน 1.5 - 2 ล้านบาท/เดือน จ่ายคนขาย 100 บาท/ชั่วโมง แจ้งข้อกล่าวหา ผ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 430 พ.ศ.2564 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งออกตามมาตรา 6(8) พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งผิดและมีโทษตามมาตรา 50 ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522</p>	
<p>ความคืบหน้าคดีร่างทรงฤษีหลอกรักษาโรคด้วยวิธีพิสดาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintvhd, บ้านเมืองออนไลน์, มติชน, ไทยนิวส์,)</p> <p>- สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และกัน จอมพลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อร้องเรียนไปนวดรักษาโรคมะเร็งที่สำนักฤษีแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี หลอกรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีพิสดาร บังคับให้ถอดผ้าอนามัยไปทั่วตัวและใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศ ขณะนี้ได้แจ้งดำเนินคดีขอหากระทำอนาจาร และเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและคัดค้านการประกันตัว ในส่วนของเหยื่อเด็กหญิงที่เป็นผู้ถูกระทำยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพและ พม.จังหวัด ต่อไป</p>	